

**PTW12-VZ**

**5 DAYS 4 NIGHT**

**ได้คุ้ม ไทเป-ไทจง-เกาสง**

**เดินทาง พ.ย. 61 - ม.ค. 62**

**vietjet AIR.com**

**20 KG for FREE**

**Quality Guarantee 100%**

**พิเศษเมนู !!**

**ฟรี!! กระเป๋า PROBOOKING**

**Rainbow Village**

## WiFi On Bus – พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

กราบเรียนลูกค้าที่นำรักทุกท่าน หากท่านมีความจำเป็นจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองและขอความกรุณาให้ท่านซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ อันเนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วพบว่าอยู่เหนือการควบคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัย

ดังนั้นเหตุผลเหล่านี้ อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟิร์มกรุ๊ปประมาณ 7-10 วันก่อนเดินทาง ขอภัยในความไม่สะดวก

## วันที่1 กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)-ไทจง-เกาสง-PIER2ART CENTER - ลิวเหอ ไนท์มาร์เก็ต

- 07.00 น.** คณะพร้อมกัน ณ **อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ** **เคาน์เตอร์สายการบิน Viet Jet Air** พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
- 09.00 น.** ออกเดินทางสู่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน **Viet Jet Air** เที่ยวบินที่ **VZ560 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3.45 ชั่วโมง)**
- 13.45 น.** เดินทางถึง **สนามบินไทจง ประเทศไต้หวัน** เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) หลังจากท่านได้ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่**เมืองเกาสง**
- บ่าย** **รับประทานอาหาร แซมเบอร์เกอร์+ชาวม**  
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ **ศูนย์ศิลปะ (Pier 2 Arts Center)** เป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดชิปขนาดใหญ่ของเมืองเกาสง ที่มีการนำเอายานโกดิ่งเก๋ๆมาปรับเปลี่ยน เป็นศูนย์รวมผลงานทางศิลปะ ที่ทั้งจัดแสดงกลางแจ้งและในโซนจัดแสดงพิเศษ มีรูปปั้นและผลงานปติมากรรมตั้งอยู่โดยรอบ ส่วนตามผนังของโกดิ่งเก๋ๆก็มีการกราฟฟิตี้เพาอยู่รอบๆ มีโซนร้านค้าคาเฟ่ที่ตกแต่งเก๋ๆเรียงรายกันอยู่ มีตลาดนัดแฟชั่นและของมือสองทุกวันอาทิตย์ ให้ทุกท่าน อิสระเก็บภาพสวยๆ กับศิลปะอันหลากหลายตามอัธยาศัย จากนั้นให้ทุกท่านได้อิสระช้อปปิ้ง **ลิวเหอ ไนท์มาร์เก็ต** พร้อมชิมอาหารท้องถิ่น ตลาดกลางคืนที่ดังที่สุดในเมืองเกาสง ถือได้ว่าเหล่านักช้อปปิ้งห้ามพลาด เพราะที่นี่มีขายทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ของเล่น ของสะสม ของที่ระลึก เสื้อผ้า กระเป๋า โดยเฉพาะที่พลาดไม่ได้เลยคือเมนูอาหารทะเลท้องถิ่น ที่ใครมาต้องลิ้มลองรสชาติถึงความสดใหม่ของอาหารทะเล เนื่องจากเมืองเกาสงเป็นเมืองท่าติดทะเล
- เย็น** **รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร...เมนูพิเศษ!!ชาบูหมาล่า**  
พักที่ **Toongmao Hotel** หรือเทียบเท่า

## วันที่2 เกาสง-ฝอถวานซาน-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟ-เจียอี้

- เช้า** **รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม**  
จากนั้นนำท่านแวะสักการะองค์พระใหญ่ แห่งพุทธอุทยาน **วัดฝอถวานซาน** เป็นสวนทางด้านศาสนาพุทธที่มีขนาดใหญ่ และมีความอลังการมากที่สุดแห่งหนึ่งของไต้หวัน โดยวัดแห่งนี้เปิดตัวเมื่อปลายปี 2011 มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ยักษ์พร้อมกับเจดีย์ขนาดใหญ่เรียงรายด้านหน้าอยู่ 2 ข้าง และมีฉากหลังเป็นภูเขาทำให้ได้รับการแนะนำในเว็บไซต์ต่างๆจนมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันอย่างมากมาย จนทำให้สถานที่แห่งนี้ นั้นกลายเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวันภายในเวลาไม่นาน ว่ากันว่าปัจจุบันเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวแวะมาเยี่ยมชมมากที่สุดของไต้หวัน โดยสถานที่แห่งนี้ นั้นมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม มีความเป็นเอกลักษณ์
- กลางวัน** **รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**  
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ **เมืองเจียอี้** นำท่านเที่ยวชม **อุทยานแห่งชาติอาลีซาน** ภายในอุทยานแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน ซึ่งอุทยานแห่งนี้ขึ้นตั้งอยู่บนภูเขาสูงที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,700 เมตร โดยประมาณ ในฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระจะบานสะพรั่งพร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิด ท่านสามารถเดินเที่ยวธรรมชาติ ต็มตัวไปกับความงดงามของความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับต้นสนสูงชัน ซากต้นไม้โบราณแปลกตา และต้นไม้บานาพันธุ์ ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสมบูรณ์อยู่มาก นำท่าน **นั่งรถไฟโบราณ** ชมจุดท่องเที่ยวสำคัญต่าง ๆ ภายในอุทยานแห่งชาติอาลีซาน



เย็น

**รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร**

พักที่ **Ali Mountain Oriental Pearl Hotel** หรือเทียบเท่า

วันที่3

**เจียเอ-ร้านชา-ล่องทะเลสาบสุรียันจันทรา-วัดเหวินอู่-ร้านเห็ดหลินจือ-วัดจงไถ**  
**ฉานซือ-ฟงเจีย ในท์ มาร์เก็ต**

เช้า

**รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม**

จากนั้นนำท่านแวะชม **ร้านใบชาไต้หวัน** ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติชาที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน ที่มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยคลายไขมัน โดยชาของทางร้านนั้นปลูกบนภูเขาอาลีซาน ในระดับความสูงเป็นพันเมตรจากระดับน้ำทะเล และอีกทั้งยังเป็นของฝากที่คนไทย มาเที่ยวไต้หวันแล้วนิยมซื้อกลับไปเป็นของขวัญชนิดหนึ่งเลยทีเดียว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ **เมืองหนานโกว** จากนั้นนำท่าน **ล่องเรือชมความงามของ**

**ทะเลสาบสุรียันจันทราหรือ SUN MOON LAKE** ได้รับการ

ขนานนามว่าเป็น **"สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน"** และเป็นที่ยุคนไต้หวันนิยมมาฮันนีมูนกันด้วย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง และเป็นที่ยอดนิยมนักท่องเที่ยว อีกแห่งของชาวไต้หวัน โดยบริเวณรอบ ๆ ทะเลสาบแห่งนี้มีจุดท่องเที่ยวที่สำคัญมากมาย ก็คือ **วัดพระถังซำจั๋ง** ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มาก ซึ่งสร้างมาเพื่อเป็นเกียรติ ให้พระถังซำจั๋ง ที่บุก

ป่าฝ่าดงจากจีนไปอินเดียเพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎกกลับมา วิวภายในวัดมีความสวยงามสงบ เหมาะแก่การนั่งชมวิวทั้งทะเลสาบ รวมถึงของกินที่พลาดไม่ได้เมื่อใครได้มาเยือนยังทะเลสาบสุรียันจันทรา นั่นคือ **ไข่ม่มใบชา** ไข่ม่มน้ำชงใบชาใส่เห็ดหอมและสมุนไพรจีนหอมกรุ่น รสชาติของไข่ม่มนั้นกลมกล่อมพอดีไม่ต้องเติมซอสให้เสียรสชาติ รับรองว่าอร่อยจนหยุดไม่อยู่เลยทีเดียว ถือได้ว่าไม่ว่าใครก็ต้องลิ้มลอง



กลางวัน

**รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!ปลาประธนาธิบดิ์**

จากนั้น นำท่าน**สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินอู่**

**หรือ วัดกวนอู** เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวัน ซึ่ง

ภายในจะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ เป็นที่นับถือของชาวจีนและไต้หวัน รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัดซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน

นำท่านแวะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาก**เห็ดหลินจือ** นำไปฝากคนที่ท่านรัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโกว **"วัดจงไถฉานซือ"** (**Chung Tai Chan Monastery**) 1 ใน 4 วัดใหญ่ของไต้หวัน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มีผู้เข้าไปเยี่ยมชมสักการะเป็นจำนวนมาก ภายนอกอาคารบุด้วยหินอ่อน มีประตูทางเข้าด้านในอาคารทำจากทองแดง ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหลายองค์ อย่างพระสังกัจจายน์ ที่มีใบหน้าอ้มเอ้มด้วยรอยยิ้ม ผ่านเข้าไปจะมีองค์เทพเจ้าสี่ทิศที่ชาวจีนเรียกว่า "สี่เทียนไตอ้วง" และด้านในองค์พระประธานพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีชื่อจีนว่า "หนี่เล่อ" ส่วนทางห้องโถงด้านข้างก็ยังมีท่านปรมาจารย์ตั๊กม้อ พระภิกษุชาวอินเดียผู้ให้กำเนิดนิกายเซนในประเทศจีน และองค์เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ หลังจากชิมชาแล้วท่านจะได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งชิลๆ ไปกับ **ฟงเจียในท์มาร์เก็ต** ที่เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันและราคาก็ถูกกว่าในไทเป มีของขายมากมายให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ อีกทั้งอาหารท้องถิ่น หรืออาหารนานาชาติแบบ Street Food มากมายที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาชิม ลิ้มรสของความอร่อย และที่สำคัญและพิเศษสุดๆ ตลาดแห่งนี้ยังมีสินค้าแบรนด์ที่มักจะลดราคาได้อย่างถูกสุดๆ อย่างเช่น ONITSUKA TIGER ลดราคาเยอะที่สุด และมีแบบให้เลือกมากที่สุดไต้หวัน



คนที่ท่านรัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโกว **"วัดจงไถฉานซือ"** (**Chung Tai Chan Monastery**) 1 ใน 4 วัดใหญ่ของไต้หวัน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มีผู้เข้าไปเยี่ยมชมสักการะเป็นจำนวนมาก ภายนอกอาคารบุด้วยหินอ่อน มีประตูทางเข้าด้านในอาคารทำจากทองแดง ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหลายองค์ อย่างพระสังกัจจายน์ ที่มีใบหน้าอ้มเอ้มด้วยรอยยิ้ม ผ่านเข้าไปจะมีองค์เทพเจ้าสี่ทิศที่ชาวจีนเรียกว่า "สี่เทียนไตอ้วง" และด้านในองค์พระประธานพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีชื่อจีนว่า "หนี่เล่อ" ส่วนทางห้องโถงด้านข้างก็ยังมีท่านปรมาจารย์ตั๊กม้อ พระภิกษุชาวอินเดียผู้ให้กำเนิดนิกายเซนในประเทศจีน และองค์เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ หลังจากชิมชาแล้วท่านจะได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งชิลๆ ไปกับ **ฟงเจียในท์มาร์เก็ต** ที่เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันและราคาก็ถูกกว่าในไทเป มีของขายมากมายให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ อีกทั้งอาหารท้องถิ่น หรืออาหารนานาชาติแบบ Street Food มากมายที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาชิม ลิ้มรสของความอร่อย และที่สำคัญและพิเศษสุดๆ ตลาดแห่งนี้ยังมีสินค้าแบรนด์ที่มักจะลดราคาได้อย่างถูกสุดๆ อย่างเช่น ONITSUKA TIGER ลดราคาเยอะที่สุด และมีแบบให้เลือกมากที่สุดไต้หวัน



เย็น

**อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการช้อปปิ้ง**

พักที่ **YY Hotel** หรือเทียบเท่า

## วันที่4 ไทจง-ร้านขนมพายส์ประดับ-เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก)- ศูนย์เครื่องประดับ-ซีเหมินติง

เช้า

**รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม**

นำท่านเดินทางจากเมืองไทจง สู่มืองไทเป แวะซื้อของฝากที่ **ร้านขนมพายส์ประดับ** ซึ่งเป็นขนมชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก อิสระให้ทุกท่านได้ลองทานและเลือกซื้อขนมพายส์ประดับ นอกจากนี้ยังมีขนมอีกมากมายให้ท่านได้เลือก ไม่ว่าจะเป็น ขนมพระอาทิตย์ ขนมพายเผือก เป็นต้น

นำท่านชม **อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค** เป็นหนึ่งสัญลักษณ์ของประเทศไต้หวัน และสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ต้องมาของเมืองไทเป สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการรำลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเชก เป็นอาคารสีขาวทั้ง 4 ด้านมีหลังคาทรง 8 เหลี่ยมสีน้ำเงินแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจัตุรัสเสรีภาพ(Freedom Square) มีบันไดด้านหน้า 89 ขั้น เท่ากับอายุของท่านประธานาธิบดี โดยภายในจะมีรูปปั้นทำจากทองสัมฤทธิ์ของท่านในท่านั่งขนาดใหญ่ที่มีใบหน้ายิ้มแย้มต่างจากรูปปั้นของท่านในที่อื่นๆ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ้าไว้ 2 นายตลอดเวลา และที่กำแพงด้านในหลังจะมีข้อความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 คำ คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์



กลางวัน

**รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!! เสียวหลงเปา**

จากนั้นพาท่านเที่ยวชม **ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรเข้า)** เป็นหนึ่งใน Landmark หลักของเมืองไทเป เป็นตึกที่สูงที่สุดในไต้หวัน และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก(ปี 2004 เคยสูงที่สุดในโลก) มีความสูงมากถึง 508 เมตร เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวฮิตเมื่อมาเยือนไทเป ที่ด้านบนจะมีจุดชมวิวในร่มที่ชั้น 89 ตึกไทเป 101 มีทั้งหมด 101 ชั้น

พาท่านแวะชมศูนย์ **สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม)** ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติในการป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง เครื่องประดับล้ำค่าของชาวไต้หวัน ตั้งแต่โบราณ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัยที่ **ตลาดซีเหมินติง** เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก ก็ฟช้อป สโตร์วัยรุ่นมากมาย

เย็น

**อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการช้อปปิ้ง**

พัก **Highness Hotel** หรือเทียบเท่า

## วันที่5 ไทเป-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทจง -กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

เช้า

**รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม**

นำทุกท่านเยี่ยมชม **หมู่บ้านสายรุ้ง** เดิมเป็นหมู่บ้านของเหล่าทหารพรรคก๊กมินตั๋งหลังจากที่อพยพมายังไต้หวันพร้อมกับเจียงไคเช็ค ปัจจุบันรัฐบาลของเมืองไทจงได้เก็บรักษาอนุรักษ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตของบรรดาทหารก๊กมินตั๋ง บ้านแต่ละหลังจะถูกแต่งแต้มด้วยสีสันตระการตาเหมาะแก่การถ่ายรูปอย่างมาก ไม่เว้นแต่พื้นถนนทางเดินก็ถูกแต่งแต้มสีสันและตัวการ์ตูนไปทั่วทั้งหมู่บ้าน



จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน ไทจง เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

**(อิสระอาหารกลางวัน)**

14.30 น.

ออกเดินทางจาก **เมืองไทจง** เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน **Viet Jet Air** เที่ยวบินที่ **VZ561 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3.45 ชั่วโมง)**

17.15 น.

เดินทางถึง **สนามบินสุวรรณภูมิ** โดยสวัสดิภาพ

## อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง	ผู้ใหญ่	เด็กเสริมเตียง	เด็กไม่เสริมเตียง	พักเดี่ยว
24-28 พ.ย.61	16,900	16,900	16,400	4,500
15-19 ธ.ค.61	16,900	16,900	16,400	4,500
12-16 ม.ค.62	16,900	16,900	16,400	4,500
16-20 ม.ค.62	17,900	17,900	17,400	4,500
19-23 ม.ค.62	17,900	17,900	17,400	4,500
23-27 ม.ค.62	17,900	17,900	17,400	4,500
26-30 ม.ค.62	16,900	16,900	16,400	4,500
30 ม.ค.-3 ก.พ.62	18,900	18,900	18,400	4,500

## อัตราค่าบริการรวม

1. ค่าตัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
2. (ตัวกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ที่นั่งเป็น Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตัวกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
3. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
6. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระที่สายการบิน 20 กิโลกรัม ขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง

## อัตราค่าบริการไม่รวม

1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
3. ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศได้ทุกวันสำหรับชาวต่างชาติ (PASSPORT ไทยได้รับการยกเว้นการทำวีซ่าเข้าประเทศได้ทุกวัน)
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์-โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์ ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ **1,200 NTD ต่อทริป** สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

## เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

- กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และ **กรุณาเตรียมเงินมัดจำ 10,000 บาท** พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว
- การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของคุณค่าที่พักและตัวเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
- หากท่านที่ต้องการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (**กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด**) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
- หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair) เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

## กรณียกเลิกการเดินทาง

- **ไม่สามารถยกเลิกได้** เนื่องจากเป็นราคาตัวเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองตั๋วชำระเงินค่าจองค่าตั๋วแล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าตั๋วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

## หมายเหตุ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง **ก่อนล่วงหน้า 5 วัน** ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุปได้อย่างน้อย **15 ท่าน** ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่าง ๆ เป็นต้น
- กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า - ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าตั๋วทั้งหมด